
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน AUN-QA มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

คร้ังที่ 1/2563 

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563  เวลา 12.00 – 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมพวงแสด ชั้น 2 อาคารส านักงานมหาวิทยาลัย 

........................................................... 

 

ผู้มาประชุม 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ ประธานกรรมการ 

 รักษาการแทนรองอธิการบดี  

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์โสภณ  ฟองเพชร กรรมการ 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.Jorge Fidel Barahona Caceres กรรมการ 

4. อาจารย์ ดร.ชนันท์ภัสร์  ราษฎรน์ิยม กรรมการ 

5. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์  สุภาพันธ์ กรรมการ 

6. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา  ศรนีฤวรรณ กรรมการ 

7. นางวราภรณ์  ฟูกุล กรรมการ 

 ผูอ้ านวยการกองพัฒนาคุณภาพ  

8. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิต  ปุกมณี กรรมการ 

9. นางสาวนิตยา  ใจกันทา กรรมการ 

10. นางจุดารัตน์  ชิดทอง กรรมการและเลขานุการ 

11. นายอัศวเทพ  คันชิง ผูช่้วยเลขานุการ 

   

ผู้เข้าร่วม 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิไล  จุลพันธ์                             คณะเศรษฐศาสตร์ 

ผู้ไม่มาประชุม 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม  มูลเมือง 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์  ปันทะรส 

 

เริ่มประชุม เวลา 12.00 น. 

 เมื่อคณะกรรมการขับเคลื่อน AUN-QA มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ 

ได้กล่าวเปิดการประชุม ตามวาระการประชุม ดังนี้ 
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วาระที่  1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

- 

 1.2 เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ 

  - 

 

วาระที่  2  เรื่องพิจารณา 

2.1  การค านวณค่า Full-Time Equivalent : FTE 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Jorge Fidel Barahona Caceres ได้น าเสนอวิธีการคิด FTE ของ

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศโดยแสดงการค านวณ  

ทั้งอาจารย์ในหลักสูตร อาจารย์ในคณะที่สอนวิชาในหลักสูตร และการค านวณ Classes ที่เป็นรายวิชา

พื้นฐานที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนตามเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนของหลักสูตร โดยใช้แนวทาง

จากมติประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษา ครั้งที่ 7/2562 ตามเอกสารน าเสนอในที่ประชุม 

ที่ประชุมได้มีขอ้ซักถามเกี่ยวกับประเด็น FTE ของอาจารย์ ซึ่งอาจารย์บางรายจะมีภาระ

งานสอนมากกว่า 4 Classes ท าให้ค่า FTE มากกว่า 1 ทั้งนี้  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร. Jorge Fidel 

Barahona Caceres ได้อธิบายว่าโดยหลักการตามเกณฑ์แล้วไม่สามารถก าหนดให้อาจารย์ 1 คน มีค่า 

FTE มากกว่า 1 FTE ได้ ดังนั้น แม้ว่าภาระงานจะมากกว่าที่ก าหนดจะคิดให้ได้เพียง 1 FTE เท่านั้น โดย

หลักสูตรสามารถระบุว่ามีภาระงานเกิน (Overload) เพื่อใช้ขอ้มูลในการบริหารจัดการหลักสูตรได้ 

ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 

1. เห็นด้วยกับการก าหนดค่า FTE ไม่เกิน 1 FTE ต่ออาจารย์ 1 คน ตามที่น าเสนอ 

2. เห็นด้วยกับการค านวณ FTE ตามวิธีการที่น าเสนอ และให้น าเสนอวิธีการดังกล่าวต่อที่ประชุม

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพิจารณาเห็นชอบ ก่อนแจ้งให้หลักสูตรใช้เป็นแนวทางใน

การค านวณในปีการศึกษา 2562 ซึ่งหลักสูตร/คณะ สามารถเพิ่มเติมวิธีการแสดงผลข้อมูลได้ตาม

เห็นสมควร ทั้งนี้ ในการค านวณในปีถัดไป มหาวิทยาลัยอาจใช้วิธีการค านวณแบบเดิมหรือปรับเปลี่ยน/

เพิ่มเติม/แก้ไขวิธีการค านวณเพื่อให้เกิดความเหมาะสมตามเห็นสมควร 

 

มติ     ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอแนะ 

 

2.2 การเตรียมความพร้อมส าหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA : GAP 

Analysis 

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร. Jorge Fidel Barahona Caceres และผู้ ช่วยศาสตราจารย์   

ดร.วรรณวิไล  จุลพันธ์ ซึ่งเป็นวิทยากรหลักในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA : GAP Analysis 

ได้น าเสนอวิธีการด าเนินโครงการฯ โดยจะแบ่งผู้เข้าร่วมโครงการออกเป็น 4 กลุ่ม โดยใช้วิธีด าเนินการ
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แบบเดียวกัน เพื่อให้สามารถลงรายละเอียดเชิงลึกได้ในแต่ละกลุ่ม ทั้งนี้ เห็นควรให้มีวิทยากรผู้ช่วยใน

แตล่ะกลุ่มดว้ย 

ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 

ที่ประชุมเห็นชอบวิธีด าเนินการตามที่ได้น าเสนอ โดยมี 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ  

ฟองเพชร 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา  ศรีนฤวรรณ และ 3) อาจารย์ ดร.ชนันท์ภัสร์  ราษฎร์นิยม 

ร่วมเป็นวิทยากรผู้ช่วยในการด าเนินการ 

 

มติ     ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบให้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 

 

ปิดประชุมเวลา 13.30 น. 

 
(นายอัศวเทพ  คันชิง) 

ผูช่้วยเลขานุการ 

ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

 
(นางจุดารัตน์  ชิดทอง) 

กรรมการและเลขานุการ 

ผูต้รวจรายงานการประชุม 

 


